

# Các Tùy Chọn WIC Mới Tình Trạng Thiếu Hút Sữa Công Thức cho Trẻ Sơ Sinh

Vào Tháng 2 năm 2022, Abbott bắt đầu thu hồi tự nguyện các loại sữa công thức dạng bột bao gồm Similac, Alimentum, Elecare và Similac PM 60/40 được sản xuất tại Sturgis, Michigan. Việc thu hồi này đã gây ra tình trạng thiếu hụt sữa công thức được sản xuất bởi các công ty sữa công thức cho trẻ sơ sinh khác trên toàn quốc. Bao gồm cả các loại sữa công thức tiêu chuẩn do Chương Trình WIC Mississippi ban hành, chẳng hạn như Enfamil Infant, Enfamil Gentlease, Enfamil A.R. và Enfamil ProSobee.



## Chúng tôi đang làm gì?

Chương trình WIC Mississippi vẫn lo ngại về tình trạng thiếu hụt sữa công thức cho trẻ sơ sinh trên toàn quốc và đang thực hiện hành động sau đây để đảm bảo rằng những người tham gia tiếp tục nhận được tất cả các lợi ích bổ sung của WIC.

**Có Nhiều Tùy Chọn Hơn:** WIC đã thêm các sản phẩm và kích cỡ sữa công thức cho trẻ sơ sinh bổ sung vào Danh Sách Sản Phẩm Được Phê Duyệt. Điều này sẽ cải thiện khả năng tiếp cận với các loại sữa công thức tiêu chuẩn và y tế. Những người tham gia WIC có thể chọn từ nhiều loại sữa công thức hơn trong khi mua sắm tại các địa điểm của nhà cung cấp đã được phê duyệt. Các sản phẩm này sẽ sẵn có từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022.

**Phê Duyệt cho Sữa Công Thức Y Tế Hiện Nay Nhanh Hơn:** WIC đã nhận được sự miễn trừ của Cục Dinh Dưỡng và Thực Phẩm thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA Food and Nutrition Services) đối với tài liệu y tế cần thiết để thay đổi sữa công thức y tế được kê đơn của người tham gia WIC. Điều này sẽ cho phép những người tham gia WIC, những người không thể tìm thấy sữa công thức y tế được kê đơn của họ ở các địa điểm cửa hàng có thể liên hệ với phòng khám để nhanh chóng thay đổi sang sữa công thức thay thế hiện có sẵn.

**Liên Lạc với Các Nhà Cung Cấp Được Ủy Quyền:** Chương trình đã yêu cầu và nhận được sự miễn trừ từ Cục Dinh Dưỡng và Thực Phẩm thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA Food and Nutrition Services) để **trả lại sữa công thức cho trẻ sơ sinh bị thu hồi** trực tiếp đến địa điểm mua hàng để đổi lấy tiền mặt, tín dụng cửa hàng hoặc một sản phẩm tương tự. Điều này sẽ giúp các gia đình WIC tiếp cận với quỹ họ cần để mua sữa công thức cho trẻ sơ sinh sẵn có.

## Chúng tôi đang kêu gọi công chúng làm gì?

Những người tham gia WIC nên tiếp tục đòi các lợi ích WIC của họ tại các nhà cung cấp được ủy quyền. Nếu quý vị là người tham gia WIC không thể tìm thấy sữa công thức tiêu chuẩn hoặc sữa công thức y tế, vui lòng báo cáo điều này với Chương Trình WIC bằng cách gọi đến Tổng Đài WIC theo số 1-800-388-6747 hoặc điền vào biểu mẫu khiếu nại của người tham gia.

Biểu mẫu khiếu nại của người tham gia có thể được tìm thấy tại trang web [www.healthmys.com/wic](http://www.healthmys.com/wic)

Chương Trình WIC không dự trữ sữa công thức cho trẻ em. Sự thiếu hụt của nhà sản xuất trên toàn quốc có nghĩa là chúng tôi cũng đang gặp phải tình trạng thiếu hụt sữa công thức y tế ở các quận cần vận chuyển trực tiếp sữa công thức y tế.

Chúng tôi đang làm việc tích cực và sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để đảm bảo rằng các gia đình WIC được tiếp cận với các loại thực phẩm bổ dưỡng.

WIC cung cấp thực phẩm bổ dưỡng và giáo dục dinh dưỡng cho những người tham gia WIC. Nếu quý vị không phải là người tham gia WIC và quan tâm đến việc đăng ký WIC, vui lòng truy cập [www.healthmys.com](http://www.healthmys.com) hoặc liên hệ với Tổng Đài WIC theo số **1-800-338-6747** để đặt lịch hẹn.



MISSISSIPPI  
STATE DEPARTMENT OF HEALTH